

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG: 25 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ

ThS. Võ Minh *

Không ngừng hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 ngày 06/11/1996 của Quốc hội, từ ngày 01/01/1997, thành phố Đà Nẵng được chia tách từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Chặng đường 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đã chung tay góp sức, đoàn kết một lòng để xây dựng Đà Nẵng phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo cũng như trình độ, chất lượng trên hầu hết các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển của Thành phố, hệ thống ngân hàng Đà Nẵng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế, là bạn đồng hành của các thành phần kinh tế và người dân trên địa bàn.

Thành phố Đà Nẵng lúc mới chia tách chỉ có 04 chi nhánh ngân hàng quốc doanh và 06 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình

hoạt động và hình thức pháp lý với 62 chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) và 250 phòng giao dịch. Song song với việc phát triển mạng lưới, quy mô hoạt động của các TCTD cũng phát triển tương xứng. So với năm 1997, nguồn vốn huy động của các TCTD tăng hơn 97 lần và dư nợ cho vay các thành phần kinh tế tăng hơn 85 lần. Với vai trò là các định chế tài chính trung gian, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy kinh tế Thành phố tăng trưởng và phát triển trong nhiều năm qua. Hệ thống ngân hàng Thành phố cũng tích cực đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điểm nổi bật trong thời gian qua là các ngân hàng thương mại trên địa bàn không ngừng hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng điện tử. Hàng loạt dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin hiện đại như Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking, ngân

hàng 24/24h... đã và đang trở nên phổ biến hơn đối với người dân, doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2021, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã lắp đặt, đưa vào sử dụng 550 ATM. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng đã triển khai một số hoạt động theo Đề án “Nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Các chi nhánh TCTD trên địa bàn đã tích cực triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng các đơn vị chấp nhận thanh toán, các phương thức thanh toán qua QR Code, ví điện tử tăng mạnh so với năm trước. Theo thống kê của các chi nhánh TCTD trên địa bàn, thanh toán qua POS đạt 36.999 món với 139.127 triệu đồng, thanh toán QR Code đạt 7.876 món với 21.022 triệu đồng, thanh toán ví điện tử đạt 99.737 món với giá trị giao dịch 27.930 triệu đồng.

Bên cạnh bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng với các

* Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Đà Nẵng

cấp chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể... tích cực góp phần thực hiện thành công các chương trình kinh tế của Thành phố, các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực của Chính phủ với dư nợ đến cuối năm 2021 đạt hơn 72.269 tỷ đồng, chiếm 37% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay đóng mới tàu, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ là 107 tỷ đồng; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 9.940 tỷ đồng; cho vay lĩnh vực xuất khẩu là 3.511 tỷ đồng; cho vay lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là 1.167 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là 57.518 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 26 tỷ đồng.

Đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân vay vốn trên địa bàn Thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, từng bước ổn định đời sống và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch, hệ thống ngân hàng đã triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ lũy kế là 12.198 tỷ đồng với 6.233 khách hàng. Tổng giá trị

nợ đã được miễn giảm lãi lũy kế là 6.317 tỷ đồng, số tiền lãi được giảm là 21 tỷ đồng với 871 khách hàng. Doanh số cho vay mới lũy kế là 274.455 tỷ đồng, số dư nợ là 22.863 tỷ đồng với số khách hàng còn dư nợ 7.572 khách hàng. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), hệ thống ngân hàng trên địa bàn và hội sở chính các ngân hàng thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất cho vay, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua giai đoạn khủng hoảng của dịch bệnh kéo dài. Trong năm 2020, lãi suất toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giảm trung bình 1,2 - 1,5%/năm; năm 2021 giảm thêm 0,5%/năm.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ kinh doanh, hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Hằng năm, các ngân hàng đã ủng hộ nhiều tỷ đồng trong các hoạt động xã hội như tài trợ chương trình vì người nghèo, gia đình khó khăn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ học bổng khuyến học, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ miền Trung, ủng hộ các chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2020, dù đối mặt với nhiều biến cố như thiên tai, dịch bệnh nhưng hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng đã ủng hộ số tiền 21.956 triệu đồng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Thành phố đã đề ra trong bối cảnh hiện nay, hệ thống ngân hàng thành phố Đà

Nẵng đòi hỏi phải phân đầu, nỗ lực nhiều hơn nữa, để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, giám sát các mặt hoạt động ngân hàng; đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn an toàn và hiệu quả; mở rộng cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, phân đầu tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn luôn ở mức dưới 3% theo Chỉ thị của Thống đốc NHNN; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Ngân hàng của Chính phủ; đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng... theo định hướng chung của Ngành trong quá trình hội nhập quốc tế.

Khó khăn, thách thức là vậy, nhưng hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng luôn tự hào với những đóng góp đã góp phần làm nên thành tích đầy thuyết phục của thành phố Đà Nẵng trong 25 năm qua. Đánh dấu kỷ niệm chặng đường tròn 25 năm thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hệ thống ngân hàng thành phố Đà Nẵng thể hiện quyết tâm vượt qua mọi thách thức, để phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trên địa bàn, để cùng với Nhân dân, chính quyền và các doanh nghiệp hòa nhịp với sự phát triển đi lên của Đà Nẵng. Mục tiêu phấn đấu để đưa thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm sáng tạo khởi nghiệp, trung tâm tài chính khu vực trong thời gian không xa. ■